

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี” เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งที่มาในการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอาจารย์ ดร. จำเนียร ชุมทโสภาค (2553) ซึ่งดุชนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหงของท่านได้จุดประกาย และแรงบันดาลใจให้ต่อยอดงานวิจัยฉบับนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่การเริ่มลงมือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การลงมือปฏิบัติการวิจัย และสำเร็จเป็นรูปเล่มโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อีกทั้งท่านที่ขาดไม่ได้คือ อาจารย์ ดร. พลชัย จิตติวิสัยลักษณ์ (2555) ซึ่งนอกจากดุชนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงของท่านจะเป็นประโยชน์ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกแล้ว รูปแบบการจัดการความรู้ของท่านทั้ง 6 ขั้นตอน ยังสามารถนำมาให้คณะผู้วิจัยได้ทิศทางการจัดการความรู้ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรีได้จนสำเร็จด้วยดี นอกจากนี้ยังขอบคุณแหล่งอ้างอิงทั้งทางเอกสาร และคำแนะนำต่างๆ ที่มีอาจพรรณนาจบครบในหน้านี้ได้ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีที่กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาคี 30 ท่านที่กรุณาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ขอบคุณนักศึกษาสาขาการสื่อสารการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาโทที่ได้ช่วยแจกแบบสอบถาม และจัดเวทีเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2559 อนุมัติให้คณะผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนให้การวิจัยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และขอบคุณจากใจคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่คอยประสานให้คำแนะนำ ให้โอกาสในการทำวิจัยได้สำเร็จ แม้จะล่วงเลยเวลาการทำวิจัยถึง 2 ปีก็ตาม และสุดท้ายขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาอ่านให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้วิจัยเรื่องนี้สมบูรณ์มากขึ้น และทำให้คณะผู้วิจัยทราบข้อบกพร่องในการทำวิจัยที่มีคุณภาพต่อวงการวิชาการนิเทศศาสตร์การท่องเที่ยวต่อไป

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สุทธินันท์ โสตวิถิ

รัชนีชีวาต์ ตันตกุลวรา

16 มิถุนายน 2561